



{Có vấn đề gì với những người nói như vậy và như vậy? Mà Ta dâng lễ nguyện Salah và ngủ, Ta nhịn chay và ăn uống bình thường, và Ta kết hôn với phụ nữ, vì vậy bất cứ ai đi chệch khỏi Sunnah của Ta đều không thuộc về Ta.}

Ông Anas thuật lại: Một nhóm Sahabah của Thiên Sứ ﷺ đã hỏi những người vợ của Người ﷺ về hành động thờ phượng thâm kín của Người? Một số người nói: Tôi không cưới vợ, và một số người nói: Tôi không ăn thịt, và một số người nói: Tôi không ngủ trên giường. Thế là Thiên Sứ của Allah ﷺ ca ngợi và tán dương Allah và nói: {Có vấn đề gì với những người nói như vậy và như vậy? Mà Ta dâng lễ nguyện Salah và ngủ, Ta nhịn chay và ăn uống bình thường, và Ta kết hôn với phụ nữ, vì vậy bất cứ ai đi chệch khỏi Sunnah của Ta đều không thuộc về Ta.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Một nhóm Sahabah đã đến nhà vợ của Thiên Sứ ﷺ hỏi về việc thờ phượng thâm kín của Người trong nhà của Người. Và khi được cho biết thì dường như họ cảm thấy như vậy là ít nên đã nói: Chúng ta ở chỗ nào so với vị trí của Thiên Sứ với ﷺ? Người ﷺ đã được tha thứ cho tội lỗi trong quá khứ và tương lai, không giống như chúng ta không biết rằng sự tha thứ có đến với mình hay không, vì vậy chúng ta cần phải thờ phượng nhiều hơn với hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận được nó. Sáu đó, một số người nói: Tôi không kết hôn. Một số khác nói: Tôi không ăn thịt. Một số khác nói: Tôi không ngủ trên giường. Điều này đã đến tai Thiên Sứ của Allah ﷺ và Người trở nên tức giận và nói với mọi người. Người ca ngợi và tán dương Allah và nói: Đối với những người nói thế này thế này, có chuyện gì đối với họ?! Ta thể bởi Allah, Ta là người kính sợ Allah nhất và ngoan đạo nhất trong số các người, nhưng Ta ngủ để có sức khỏe cho lễ nguyện Salah, Ta ăn uống để có sức cho sự nhịn chay, và Ta kết hôn với những người phụ nữ. Vì vậy, ai quay lưng lại với con đường của Ta và thấy rằng đó là sự hoàn hảo và làm theo cách của người khác thì không phải thuộc cộng đồng tín đồ của Ta.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

